

Số: 31/TB-BTCD

Cư Jút, ngày 28 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp công dân ngày 21/11/2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra chính phủ; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 12/5/2015 của Tỉnh ủy Đắk Nông về đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Ngày 21/11/2019, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, UBND huyện Cư Jút tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định với thành phần tham dự: Phó Chủ tịch UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công an Đồn Ea Pô, huyện Cư Jút, Trung tâm bảo tồn Voi Đắk Lắk.

Công dân được tiếp: ông Nguyễn Hải Lý và các hộ dân Cụm Ba Tầng xã, thường trú tại Cụm Ba tầng, xã EaPô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung vụ việc: Xem xét, giải quyết nội dung phản ánh việc 2 cá thể Voi vào phá hoại hoa màu, cây trồng và tài sản của các hộ dân tại Cụm Ba Tầng, xã Ea Pô, huyện Cư Jút.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Hải Lý, các hộ dân ở Cụm Ba tầng và ý kiến của đại diện các cơ quan tham mưu, các ban ngành tham dự, đồng chí Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND huyện (chủ trì buổi làm việc) kết luận như sau:

- Đề nghị Trung tâm Bảo tồn Voi phối hợp với các ngành chức năng của huyện, đơn vị chủ rừng tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo vệ và xua đuổi Voi, hạn chế xung đột giữa Voi với người dân để người dân biết, thực hiện.

- UBND huyện sẽ báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk sớm phê duyệt phương án cứu hộ, di dời các cá thể Voi ra khỏi khu vực canh tác của bà con nhân dân Cụm Ba Tầng xã Ea Pô.

- Giao UBND xã Ea Pô chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, thống kê những thiệt hại về cây cối, hoa màu, tài sản của các hộ dân do Voi gây ra tổng hợp, báo cáo huyện đề nghị tỉnh hỗ trợ.

- Để đảm bảo an toàn về người và tài sản cũng như bảo vệ Voi không bị xâm hại, trong thời gian chờ thực hiện phương án cứu hộ, di dời 2 cá thể Voi, đề nghị bà con chủ động, có biện pháp phòng tránh, xua đuổi Voi, khi phát hiện phải báo ngay cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân xung quanh biết để cùng phối hợp xử lý.



